



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๓๒๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิวิธสุการ จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม  
จริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานและสถานศึกษาเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยขณะนี้บุคคลและสำนักพิมพ์บางแห่งได้จัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาบิดเบือน พาดพิงก้าวล่วง  
ต่อศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติ หน่วยงานราชการ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเผยแพร่  
จัดจำหน่ายทางออนไลน์ และตามร้านขายหนังสือทั่วไป ซึ่งหนังสือดังกล่าวแม้จะไม่เป็นไปตามสาระและมาตรฐาน  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นหนังสือที่มีเนื้อหา  
บิดเบือน พาดพิง ก้าวล่วง ชักจูง ให้ความไม่เป็นธรรมในสังคม ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานราชการ ว่ามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีที่รุนแรง ขัดต่อศีลธรรม  
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติ และการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น  
ประมุข ซึ่งหากนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ได้อ่านโดยไม่รู้เท่าทันในเจตนารมณ์ของหนังสือ ขาดการวิเคราะห์  
ข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่สำคัญ ก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่คลาดเคลื่อนต่อศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติ  
หน่วยงานราชการ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขอแจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ดำเนินการ  
ตรวจสอบ ป้องกัน กำชับ กวดขันอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเผยแพร่หนังสือในลักษณะดังกล่าวผ่านช่องทางการ  
จัดซื้อหนังสือเรียน การซื้อใช้ในห้องสมุดในรูปแบบหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสือส่งเสริม  
การอ่าน หรือนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  
ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒ ต่อ ๒๕